

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วัน ศุกร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุริยา ดอกจันทร์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๒	นายนิยม นิลสวัสดิ์	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๓	นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๔	นายธนเดช สุขศรี	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑	
๕	นางสังเวียน คำแน่น	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑	
๖	นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๓	
๗	นายประสาท พันธุ์ฝึก	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔	
๘	นายอุทัย พุ่มซ้อน	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔	
๙	นายยุทธศักดิ์ แก้วทอง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๕	
๑๐	นายนภา มีทรัพย์	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๕	
๑๑	นายทรงเลิศ แซ่เจว	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๖	
๑๒	นายวีระชาญ อุ่นจันทร์	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๗	
๑๓	นายประเสริฐ สุขพวง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๗	
๑๔	นางสำเนียง เจียมใจ	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๘	
๑๕	พ.ท.เยี่ยม นนธิจันทร์	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๙	
๑๖	นายสนั่น เกิดทอง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๐	
๑๗	นายลำจวน ขุนทอง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๐	
๑๘	นายหลาบ สมศักดิ์	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๑	
๑๙	นายเสวก โพธิ์สายราก	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๑	
๒๐	นายสวิต พรายแก้ว	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๒	
๒๑	นายเสมียน ศรีสวัสดิ์	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๒	
๒๒	นายประกอบ รุ่งสว่าง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๓	
๒๓	นายประทีป โพธิ์ทอง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๔	

ผู้ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวธัญญาลักษณ์ สีเมฆ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
๒	นางสาวธิดินัดดา แต่งไทย	หัวหน้าสำนักปลัด	
๓	นายอานัฐ ศรวิวัฒน์	คนงาน	
๔	นางอรนุช ชุนประเสริฐ	รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	
๕	นางสาวภัทรสิดาณัช ต้นเสียงสม	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	
๖	นางสาววันรัตน์ มากชุมโค	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	
๗	นางสาวณัฐริษา เนียมศรี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๘	นายณัชพล ผสมทอง	พนักงานขับรถยนต์	
๙	นายพิษณุ รุ่งกิจทรัพย์	พนักงานบริษัทเอกชน	
๑๐	นายนิรุต ใจซื่อ	พนักงานบริษัทเอกชน	
๑๑	นางสาวสุรัสวดี อุ่นศิริ	พนักงานบริษัทเอกชน	
๑๒	นางสาวธิดิมา เกิดทอง	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	
๑๓	นางสาวเตือนใจ เกิดทอง	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	
๑๔	ว่าที่ ร.ต.ธนวิวัฒน์ จิระวัฒน์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๕	จำเอก พลวิวัฒน์ ชุนประเสริฐ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๑๖	นายสฤติย์ พิมพ์สว่าง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๗	นางประจวบ จันทวงศ์	คนงาน (ทักษะ)	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ (ไม่มี)

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพฑูรย์ เลขาธิการสภาฯ เป็นที่ทราบดีว่าเรื่องการกำจัดขยะเป็นปัญหาความเดือดร้อนในกรณี ที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาลตำบลปรางบุรีได้หมดสัญญาการใช้ที่ดินกับศูนย์การทหารราบค่ายธนະรัชต์ เป็นเหตุให้ ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และเทศบาลเมืองหัวหินไม่มีสถานที่กำจัดขยะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ทับใต้ได้ประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี เพื่อขอทำการนอกเขตในการนำขยะไปกำจัดกับบริษัท ของเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม เรียบร้อยแล้ว ซึ่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลทับใต้ยังสามารถนำขยะไปกำจัดที่กุยบุรี ได้อีกประมาณ ๒ เดือน แต่สำหรับในส่วนของเทศบาลเมือง หัวหินได้มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อขอความยินยอมทำการนอกเขตในการนำขยะมากำจัด ด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลกับบริษัทไทเกอร์ ซิกซ์ จำกัด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ซึ่งตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตราตรา

๗๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ การทำกิจการนอกเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องได้รับความยินยอมจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงได้เสนอญัตติต่อสภาเพื่อพิจารณายินยอมให้เทศบาลเมืองหัวหินทำการนอกเขตในการนำขยะมากำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลกับบริษัทไทเกอร์ ซิกซ์ จำกัด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ต่อไป และจากการที่ได้ไปดูสถานที่จัดตั้งบ่อกำจัดขยะในบริเวณพื้นที่หมู่ ๔ บ้านวังข่อยนั้นก็น่าจะเหมาะสม ทางไกลชุมชน ส่วนเรื่องของการอนุญาตให้เทศบาลเมืองหัวหินนำขยะเข้ามากำจัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้นั้นก็จะเน้นย้ำในเรื่องของต้องเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลโดยเคร่งครัด มิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต่อประชาชน เป็นต้น โดยเฉพาะในเรื่องของการขนส่งขยะนั้น ต้องไม่มีน้ำเสียไหลลงสู่เส้นทางโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

พ.ท.เยี่ยม นนธิจันทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๙ ขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔ พื้นที่ตั้งบ่อกำจัดขยะให้ความเห็นสรุปผลการประชาพิจารณ์ ให้ผู้เข้าประชุมสภารับทราบ

นายอุทัย พุ่มซ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔ ตามที่บริษัท ไทเกอร์ ซิกซ์ จำกัด ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลทับใต้ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้ขออนุญาตก่อสร้างบ่อกำจัดขยะแบบ ฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาลในเขตพื้นที่หมู่ ๔ ตำบลทับใต้ บริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ส่วนปลายสุดของเขตพื้นที่ หมู่ ๔ เป็นพื้นที่ติดต่อกับ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลทับใต้ ตำบลหนองตาแต้ม และตำบลบึงนคร เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมดีมาก เนื่องจากห่างไกลจากชุมชนและมีภูเขาล้อมรอบ จึงได้ทำประชาพิจารณ์ในหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน โดยถือปฏิบัติตาม กฎของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด ซึ่งผลการประชาพิจารณ์ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน โดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบด้วยที่จะให้ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่หมู่ที่ ๔

นายสุริยา ดอกจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญตัวแทนของบริษัท ไทเกอร์ ซิกซ์ จำกัด ชี้แจงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบ

นายธิษณุ รุ่งกิจทรัพย์ บริษัท ไทเกอร์ ซิกซ์ จำกัด ขณะนี้ทางบริษัทกำลังดำเนินการตามขั้นตอนหลังจาก อบต.ทับใต้ อนุญาตให้ก่อสร้างบ่อขยะแบบฝังกลบได้แล้ว ก็ยังต้องให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจสอบโครงการให้ผ่านตามกระบวนการต่อไป ในเบื้องต้นขออธิบายถึงผังการก่อสร้างคร่าวๆ ก่อน บ่อที่ ๑ มีขนาด ๖๐ x ๗๐ เมตร มีการเชื่อมโยงของสะดือบ่อเชื่อมโยงกับบ่อน้ำเสียบ่ออีก ๒ บ่อ ขนาด ๕๐ x ๕๐ เมตร บ่อน้ำเสียบ่อที่ ๑ เชื่อมต่อมาจากสะดือบ่อขยะเมื่อน้ำเสียล้นจาก บ่อที่ ๑ ก็จะไปบ่อบำบัดที่ ๒ และจากบ่อบำบัดที่ ๒ ก็จะไหลไปบ่อพักน้ำที่ ๓ ซึ่งจะพยายามไม่ให้น้ำตกค้างอยู่ในบ่อ เรื่องของบ่อบำบัดนอกจากจะใช้แสงแดดในการช่วยบำบัดแล้วยังมีเครื่องตีน้ำด้วยระบบโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วก็มีน้ำยาชีวภาพเป็นตัวช่วยบำบัดน้ำเสีย หลังจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปอยู่ในบ่อพักที่ ๓ สามารถนำน้ำมารดต้นไม้ได้

พ.ท.เยี่ยม นนธิจันทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๙ ตามที่ได้ชี้แจงโครงสร้างของการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบ อยากทราบว่าบ่อบำบัดน้ำขุดห่างกันกี่เมตร เพื่อไม่ให้น้ำซึมถึงกันได้ และพื้นที่โดยรอบมีการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยกรองอากาศหรือไม่

นายธิษณุ รุ่งกิจทรัพย์ บริษัท ไทเกอร์ ซิกซ์ จำกัด บริษัทฯ มีวิศวกรในการออกแบบโครงสร้างของบ่อไว้แต่ละบ่อจะห่างกันประมาณ ๖.๕ เมตร และภายในบ่อทุกบ่อก็จะมีการปูผ้าอย่างอย่างดีมีความเหนียวและหนา ๑.๕ มิลลิเมตร โดยรอบบริเวณจะมีการปลูกต้นไม้ด้วย การขุดบ่อฝังกลบจะดำเนินการขุดทีละบ่อ เพื่อว่าอนาคตสามารถสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะได้ พื้นที่ในส่วนที่ว่างก็สามารถก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะได้เลย แต่ช่วงนี้ก็จะทำการปลูกต้นไม้ไว้ก่อน

นายธนเดช สุขศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑ จากการศึกษาของบริษัทฯ และการเข้าดูพื้นที่ก่อสร้างคิดว่าปัญหาเรื่องน้ำไม่น่าเป็นห่วง แต่อยากให้เน้นย้ำเรื่องของกลิ่น ช่วงแรกๆ อาจจะยังไม่มีเมื่อปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาผ่านไปปัญหาของกลิ่นก็จะตามมาแต่หากมีการบริหารจัดการเรื่องของการฝังกลบที่ดีแล้วคิดว่าปัญหาเรื่องกลิ่นก็อาจจะมีไม่มาก จึงอยากให้ดูแลและเน้นย้ำในการบริหารจัดการเรื่องของกลิ่นด้วย

นายประทีป โพธิ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๔ จากที่ได้รับฟังการชี้แจงและการออกดูพื้นที่มาแล้วคิดว่าทุกอย่างน่าจะจะเป็นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการขยะและสถานที่ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเองก็ให้ความสนใจแวะเวียนกันมาดูความคืบหน้าของการดำเนินงาน ก็ขอฝากเรื่องของขยะจากเทศบาลเมืองหัวหินที่ได้นำเข้ามากองไว้ในพื้นที่แล้วเกรงว่าจะเกิดผลกระทบจากน้ำฝนที่ตกลงมาเรื่อยๆ อาจจะทำให้สร้างปัญหาก่อนการดำเนินการขุดบ่อได้

นายทรงเลิศ แซ่เจว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๖ อยากฝากไว้ ๓ เรื่องให้ทางบริษัท ไทเกอร์ ชิกซ์ จำกัด เน้นย้ำในการบริหารจัดการ และช่วยชี้แจงว่ามีการวางแผนจัดการขยะเบื้องต้นอย่างไรให้ไม่มีผลกระทบ หรือกระทบน้อยที่สุด เพราะอนาคตจะมีขยะมหาศาลจากหลายพื้นที่ที่มากองอยู่ที่จุดนี้

๑. เรื่องของกลิ่น
๒. เรื่องของพาหะนำโรคต่างๆ
๓. เรื่องของน้ำเสีย

นายนิรุต ใจซื่อ บริษัท ไทเกอร์ ชิกซ์ จำกัด เราได้มีการวางแผนในการบริหารจัดการเบื้องต้นไว้ดังนี้

๑. เรื่องกลิ่น ทางบริษัทฯ มีน้ำยาดับกลิ่นเป็นจุลินทรีย์ ชื่อว่า ซุปเปอร์ไฮบริดนาโน ซึ่งมีประสิทธิภาพย่อยสลายสารพิษ สารอินทรีย์ต่าง ๆ ลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นเหม็นอื่น ๆ ช่วยลดเชื้อที่เป็นสาเหตุร้ายแรง เช่น โรคคอหอยคุดโรค โรคท้องเสียท้องร่วง อาหารเป็นพิษ ช่วยเร่งสลายของเสียได้ ดีมาก น้ำยาดับกลิ่นไม่ใช่สารเคมี เป็นจุลินทรีย์ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการฉีดพ่นสารตัวนี้ทุกครั้งที่มีการลงขยะโดยการเกลี่ยขยะในบ่อและทำการฉีดพ่นเพื่อกำจัดกลิ่นเป็นประจำทุกวัน อันนี้อยู่ในแผนงานการกำจัดขยะที่วางแผนไว้

๒. เรื่องพาหะนำโรค หลัก ๆ มีแมลงวัน หนู บริษัทฯ จะมีน้ำยากำจัดแมลงที่ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อฉีดพ่นไปแล้วสุนัขเข้าไปคุ้ยเหยือกกัดกินขยะสุนัขไม่ตาย จะมีปฏิกิริยากับแมลงแค่อายวเดียว

๓. เรื่องที่ท่านสมาชิกทั้ง ๓ ท่านที่ได้เน้นย้ำมาตลอดและสมาชิกทุกท่านเป็นห่วงคือเรื่องการรั่วซึมของน้ำ บริษัทฯ จะมีฝ้ายาง PE ขนาดความหนา ๑.๕ มิลลิเมตร อยู่ชั้นล่างอายุการใช้งาน ๔๕๐ ปีในการย่อยสลาย เมื่อถึงเวลานั้นขยะเหล่านั้นที่ฝังกลบย่อยสลายไปแล้วด้วยกรรมวิธีของสารกำจัดต่าง ๆ และทำการปูฝ้ายางอีเฟรก ที่มีลักษณะหนาและนุ่มปูทับชั้นที่ ๒ เพื่อป้องกันขยะที่มีลักษณะแหลมคมอาจมีเศษขวดเศษแก้ว ที่ฝังมา ซึ่งฝ้ายางตัวนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันของมีคมต่าง ๆ ไว้ไม่ให้ทะลุถึงชั้นฝ้ายาง เพราะฉะนั้นฝ้ายางจะไม่รั่วแน่นอน ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ครับ และทางบริษัทฯ ยินดีให้ประชาชนทุกท่านเข้าไปดูแล ตรวจสอบให้คำแนะนำได้ ขอขอบคุณครับ

นายสุริยา ดอกจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เท่าที่ฟังถือว่ามีมีการวางแผนการบริหารจัดการดี เมื่อทางบริษัทฯ เริ่มก่อสร้างเบื้องต้น ก็ให้สมาชิกไปสอดส่องดูแลให้คำแนะนำตามประสบการณ์หรือตามแนวทางปัญหาที่เราพบเจอมา ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๓ ใหม่นี้ครับ

นายธนเดช สุขศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑ ขออนุญาตเพิ่มเติม ด้วยระบบทางกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้มันใจว่าดีและถูกต้อง แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่บ่อขยะหลาย ๆ บ่อเกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากระบบ แต่มันเกิดจากการบริหารจัดการของผู้จัดการนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอฝากทางบริษัทฯ

ไว้ว่าขอให้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้น เพราะเมื่อตั้งแต่ต้นดีก็จะได้ไปตลอด ถ้าเมื่อไหร่ที่ข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งให้ปัญหาสะสมมันแก้ไขยาก ปัญหาระยะยาวก็จะไม่เกิดขึ้น ขอขอบคุณครับ

นายพิษณุ รุ่งกิจทรัพย์ บริษัท ไทเกอร์ ซิกซ์ จำกัด ทางบริษัทฯ ขอสัญญาว่า จะดำเนินการขั้นตอนแรกให้ถูกต้อง เพื่อขั้นตอนต่อไปก็จะไม่ให้เกิดพลาด

นายสุริยา ดอกจันทร์ ประธานสภา อบต.ทับใต้ ในระเบียบวาระที่ ๓ ก็ตามที่เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความยินยอมทำการนอกเขตในการนำขยะมากำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลกับบริษัทไทเกอร์ ซิกซ์ จำกัด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้นั้นก็ขอมติที่ประชุมด้วย

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบยินยอมให้เทศบาลเมืองหัวหินทำการนอกเขตในการนำขยะมากำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลกับบริษัทไทเกอร์ ซิกซ์ จำกัด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้โดยกำหนดเงื่อนไขว่าทางเทศบาลเมืองหัวหินต้องจัดการดูแลในเรื่องการขนส่งขยะเข้ามาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มิให้มีน้ำเสียจากรถขนส่งขยะไหลลงสู่พื้นถนนรวมทั้งดูแลจัดการมิให้เกิดผลการทับด้านสิ่งแวดล้อม และกระทบต่อประชาชนในตำบลทับใต้โดยเด็ดขาด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายสุริยา ดอกจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอปรึกษาหารือความเป็นไปได้ในการจัดหาวัคซีน Covid-๑๙ ที่ทางรัฐบาลให้ท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน Covid-๑๙ ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ พิจารณาหรือมีแนวทางในการจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนได้หรือไม่

นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพฑูริย์ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการจัดหาวัคซีน ซึ่งตอนนี้มีหลายท้องถิ่นที่มีการจัดซื้อซึ่งน่าจะเป็นท้องถิ่นใหญ่ ๆ ที่มีงบประมาณมากเพียงพอ โดยทำการจองผ่านราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ซึ่งเป็นวัคซีนซิโนฟาร์ม การจองวัคซีนเบื้องต้นต้องมีข้อมูลชัดเจนของผู้รับวัคซีนเป็นเลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด จะต้องมีหน่วยงานการแพทย์ที่จะรับผิดชอบ และที่สำคัญต้องมีงบประมาณซึ่งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตอนนี้ไม่ถึงเป้าหมาย จากที่ตั้งข้อบัญญัติไว้ ๙๙ ล้านบาท ตอนนี้เหลือ ๙๒ ล้านบาท ถ้าจะใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ก็มีการทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ใช้จ่ายขาดเงินสะสมมากเกินไป ซึ่งผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้าน ชาวบ้านเดือดร้อนร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงจำเป็นต้องใช้เงินสะสมช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเงินทั้งหลายที่ใช้บริหารจัดการก็เป็นภาษีของประชาชน เมื่อชาวบ้านเดือดร้อนก็ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่จุดประสงค์ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอยากให้เก็บไว้เพื่อความมั่นคงทางสถานะการเงินของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าถ้าจะฉีดต้องใช้งบประมาณเพียงพอ มีกลุ่มประชาชนที่ประสงค์จะฉีดให้ชัดเจน และมีหน่วยงานที่จะทำการฉีดให้เรา เรียงทุกท่านตามนี้ครับ

นายธนเดช สุขศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑ ในเรื่องการจัดซื้อวัคซีนที่จะทำการฉีดให้ประชาชนนั้น ต้องแยกกลุ่มที่ได้รับจากรัฐบาลผ่านระบบหมอพร้อมและประจวบพร้อมแล้ว กลุ่มอายุไม่ถึง ๑๘ ปี หรือที่ปฏิเสธการฉีด กลุ่มเหล่านี้ต้องตัดออก การจองวัคซีนต้องใช้เลขบัตรประชาชนจองเท่านั้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ ทำง่าย ลองคำนวณงบประมาณคร่าว ๆ กลุ่มเป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน ราคาวัคซีนโดสละ ๘๘๘ บาท จำนวน ๒ โดสต่อคน รวมค่าวัคซีนและค่าบริการในการฉีดค่าอุปกรณ์การแพทย์ ประมาณคนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีศักยภาพพอไหม การประสานงานกับโรงพยาบาลหัวหินต้องประสานเรื่องชนิดของวัคซีนด้วย เพราะถ้าเป็นวัคซีนซิโนแวค ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการ เรื่องการจัดตั้งงบประมาณขึ้นอยู่กับสภาให้ความเห็นชอบ โดยต้องรื้อยอดความ

ต้องการของประชาชนก่อน ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลทำได้ก็ถือว่าเป็นองค์การที่เข้มแข็ง ผากผู้บริหารเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๓ ถ้าจะฉีดต้องสามารถรองรับจำนวนของประชากรได้ทั้งหมด และต้องฉีดด้วยความสมัครใจของประชาชน ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลทำได้ก็ถือว่าเป็นตำบลที่ดีมีประสิทธิผลมาก ที่สามารถป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในเขตตำบลได้

นายยุทธศักดิ์ แก้วทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๕ จากที่ได้รับฟังปัญหาจากทางประชาชนในหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน Covid-๑๙ พบว่าบางคนอยากฉีด บางคนไม่อยากฉีดเพราะกลัวผลข้างเคียง ในเรื่องงบประมาณที่จะทำการจัดซื้อคงเป็นไปได้ยาก ขอเสนอให้ทางผู้บริหารขอรับสนับสนุนวัคซีนจากรัฐบาลโดยให้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับลงชื่อผู้ประสงค์จะฉีดวัคซีนและประสานผ่านทางโรงพยาบาลหัวหินเพื่อทำการฉีดให้ประชาชนในเขตตำบลได้เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ เพราะทางรัฐบาลมีวัคซีนอยู่แล้วและต้องการฉีดให้ประชากรให้ได้มากที่สุด ขอให้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลได้ เป็นตัวแทนในการประสานกับทางโรงพยาบาลหัวหินเพื่อนัดฉีดให้กับประชาชนพร้อมกันทั้งตำบล แนวทางนี้น่าจะเป็นแนวทางที่พอเป็นไปได้ ขอฝากไว้เพื่อพิจารณา

นายประกอบ รุ่งสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๓ ขอเสนอให้ตัดงบประมาณการทำถนนจาก ๑๔ หมู่บ้าน ให้เหลือหมู่บ้านละ ๑ เส้น เพื่อนำงบประมาณมาจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชนในเขตตำบลได้ ถ้า ทำได้ก็จะเป็น อนาคต. นำร่องที่สามารถทำเพื่อประชาชนในเขตตำบลได้ ขอเสนอความคิดไว้เพื่อพิจารณา

นายประทีป โพธิ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๔ ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำได้จริงก็ถือว่าดีมาก แต่ในความเป็นจริงคงต้องใช้เวลาหลายเดือนเพื่อรวบรวมงบประมาณให้เพียงพอในการจัดซื้อวัคซีน เพราะเมื่อถึงเวลานั้นทางรัฐบาลน่าจะมีวัคซีนที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแล้วก็ได้

นายทรงเลิศ แซ่เจว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๖ เห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๕ ผมทราบว่ามีบางคนที่ลงทะเบียนผ่าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าสามารถลงทะเบียนผ่าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ ก็ต้องลงทะเบียนที่องค์กรได้เหมือนกัน ขอปรึกษาสภาอีก ๑ เรื่องคือ

- เรื่องขอรับการช่วยเหลือกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ ซึ่งมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย (เอกสารแนบท้าย) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น แต่ปลัดได้ตอบปฏิเสธเรื่องการช่วยเหลือว่าเป็นโรคล้มปี สกน

นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพฑูรย์ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- เรื่องของโควิด ๑๙ ในงบประมาณปี ๒๕๖๕ คงจะไม่ทันเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน ในส่วนที่ทำได้คือเป็นสื่อกลางประสานกับทางโรงพยาบาลหัวหินในการจัดสรรวัคซีนมาให้ต่อไป

- เรื่องของโรคล้มปี สกนระบาดในโคและกระบือในหลายๆพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ด้วยนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๙ ที่กำหนดว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน เมื่อไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้วและงบประมาณไม่เพียงพอ อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนราชการตามข้อ ๘(๔) ได้ ดังนั้นทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้ตอบชี้แจงไปยังอำเภอหัวหินว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีความพร้อมในดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และระงับการระบาดของโรคดังกล่าว โดยการประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สัตว์ตายตามความจำเป็นและเหมาะสมนั้น เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศประสบปัญหาปริมาณรายรับที่เข้ามาต่ำกว่าประมาณการไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สัตว์ตายดังกล่าวได้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังอำเภอเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

- เรื่องของถนนที่ชำรุดเสียหายในช่วงหน้าฝนที่ต้องทำการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ ให้สมาชิกแต่ละหมู่สำรวจว่ามีถนนเส้นไหนที่ต้องทำการซ่อมแซมบ้างจะได้เป็นข้อมูลให้กับกองช่าง เพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมต่อไป


นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๓ ขอแจ้งเรื่องซ่อมแซมเร่งด่วน แท่งประปาหมู่ ๓ ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งยาว เกิดรอยรั่วทำให้น้ำไหลออกมานองเต็มพื้นถนน หากไม่ทำการซ่อมแซมเร่งด่วนอาจทำให้รอยรั่วขยายใหญ่ขึ้นได้ ขอให้ฝ่ายบริหารฯ ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไปด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ


ประธานกล่าวสรุปและปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น

(ลงชื่อ)  ผู้จตุรายนงานการประชุม
(นายชัยเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุริยง ดอกจันทร์)


รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชนเดช สุขศรี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ ๑

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวีระชาญ อุ่นจันทร์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ ๗

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประกอบ รุ่งสว่าง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ ๑๓